

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียน จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้รับโลรางวัลเชิดชูเกียรติต้านป้องกันอุบัติเหตุจราจร จากนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ชื่อโครงการ	เด็กไทยปลอดภัย เส้นทางฟ้าใส เพื่อความปลอดภัยของลูกรัก
หัวหน้าโครงการ	นายวิชัย ไวยทิ
ที่อยู่	เลขที่ 54 หมู่ 5 ตำบลตลาดเกวียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ผลการดำเนินงาน / กิจกรรม	
<p>1. จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัยลดลง เพราะจากสถิติบันทึกการบาดเจ็บของเด็ก พบว่า หลังจากได้ดำเนินโครงการแล้ว ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์หรือทางเรือแต่อย่างใด</p> <p>2. ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจร จากการสังเกตการณ์ ในการเดินทาง รับ – ส่ง บุตรหลานมาเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้ปกครองขับซึ่รถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง</p> <p>3. สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กตั้งแต่ออยู่ในช่วงปฐมวัยให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสวมใส่เครื่องป้องกันภัย ในการเดินทางมาเรียนทุกครั้ง โดย สังเกตจากพฤติกรรมของเด็กและจากการสอบถามผู้ปกครองเด็ก พบว่า เด็กจะบอกผู้ปกครองว่าให้สวมหมวกนิรภัยและเสื้อชูชีพให้ทุกครั้งในการเดินทางมาเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเกวียน</p>	
จุดเด่น / ความสำเร็จ	
<p>1. หน่วยงานองค์กรต่างๆให้ความสนใจ โดย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียน ในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของเด็ก ซึ่งทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียน ได้รับคำติชม คำแนะนำต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. ผู้ปกครองเกิดความไวใจในการนำบุตรหลานมาเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียน ตลอดจนชุมชนจะเกิดความตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเด็กเองจะเกิดจิตสำนึกในเรื่องการสวมใส่เครื่องป้องกันภัยในการเดินทางมาเรียนตั้งแต่ปฐมวัย และจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ปกครองตระหนักและใส่ใจเรื่องการสวมใส่เครื่องป้องกันภัยในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างชุมชนปลอดภัย</p> <p>3. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียนได้ส่งผลงานโครงการเด็กไทยปลอดภัย เส้นทางฟ้าใส เพื่อความปลอดภัยของลูกรัก เข้าร่วมประกวดเข้าร่วมประกวดในโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 โดยมีผู้ส่งโครงการเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 98 โครงการ 44 จังหวัด และสภาวิศวกรได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกวียนได้รับรางวัลชมเชยด้านวินัยจราจร</p> <p>4. คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการป้องกันอุบัติเหตุภัยและสาธารณภัย ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุภัยแห่งชาติ (กปอ.) โดยท่านสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเกวียน และให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเกวียน เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของภาคกลางต่อไป</p>	

บทเรียน (ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข)

จากการเริ่มทำโครงการฯ พบว่า ขนาดหมวกของเด็กไม่พอดีกับศีรษะของเด็ก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเกรียบ จึงมีการประสานขอความร่วมมือไปยังศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอรับการสนับสนุนหมวกนิรภัยใบใหม่ที่มีขนาดพอดีกับศีรษะของเด็ก

การขยายผล

จากการที่จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัย เส้นทางฟ้าใส เพื่อความปลอดภัยของลูกรัก ปรากฏว่า ประสบความสำเร็จ ทั้งผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเกรียบจึงมีแผนการดำเนินการที่จะขยายความปลอดภัยไปยังผู้ใหญ่และชุมชน โดยจากการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย จะทำให้เด็ก ๆ ไปบอกผู้ปกครองให้ตระหนักและใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัยในการเดินทางเช่นกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเกรียบ จึงมีแผนดำเนินการจะสร้างความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับประชาชนทุกคนในตำบล โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น ติดตั้งสัญญาณเตือน ลูกกระพรวน ป้ายจราจร การอำนวยความสะดวกในการจัดสอบใบอนุญาตขับขี่ในตำบล จัดอบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนทั้งตำบล สร้างสถานี่การเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรแบบจำลอง

ภาพประกอบ

